

Điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

Năm trải dài theo tuyến tỉnh lộ 174 Nghĩa Lộ - Trạm Tấu, thôn Km14+17, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu có 80 hộ dân, 386 khẩu; 99% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Nghề nghiệp, thu nhập chính của người dân trong thôn chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, ngô, sắn và chăn nuôi... theo phương thức nhỏ lẻ, tự cung tự cấp nên đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn. Trong năm 2021 - 2022, thôn đã được xã Trạm Tấu lựa chọn thực hiện xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng thôn nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2021 - 2025 và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã Trạm Tấu, tổ công tác Huyện ủy phụ trách thôn và Ban Chỉ đạo thực hiện XDNTM của xã, huyện, các ngành chuyên môn của huyện Trạm Tấu, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân trong thôn, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Km14+17 đều nhận thức được việc XDNTM là một chủ trương lớn, lâu dài của Đảng và Nhà nước, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Từ đó, đã có nhiều phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai, duy trì và thực



Lãnh đạo xã Trạm Tấu và lãnh đạo thôn Km14+17 thăm mô hình trồng rau sạch của hộ gia đình bà Giàng Lủ Lâu.

hiện có hiệu quả; tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm của thôn đều đạt 90% trở lên; cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, đường giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, các chính sách xã hội thực hiện có hiệu quả. Năm 2023, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của thôn đạt 317ha, bằng 100% kế hoạch; diện tích trồng khoai sọ nương Trạm Tấu đạt 17ha, đạt 100% so với kế hoạch; thôn đã chỉ đạo nhân dân làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm với tổng đàn gia súc chính hiện có 536 con... Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM được triển khai rộng khắp, xã đạt 10/19 tiêu chí, 1 tiêu chí đang đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận... Đồng chí

Giàng A Tứ - Trưởng thôn Km14+17 chia sẻ: "Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM là chủ trương lớn, lâu dài, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế, hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng, giữ vững ổn định lương thực; đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại và xuất khẩu lao động, tập trung huy động các nguồn lực cho xây dựng các công trình hạ tầng phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân"... Được biết, thôn Km14+17 đã đạt được một số chỉ tiêu quan trọng, như: tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt từ 13 -

13,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 13,5 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực hàng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra. Đến nay, trên địa bàn thôn có 15 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại, 1 hợp tác xã nông lâm sản, 1 doanh nghiệp vận tải, hàng năm có từ 25 - 30 lao động có việc làm ngoài nông nghiệp, trong đó có 20 lao động thường xuyên có việc làm ổn định cho thu nhập khá; thôn có 10 lao động đang làm việc ở nước ngoài.

Trong những năm qua, trên nền tảng cơ sở hạ tầng hiện có và phát huy tiềm năng của thôn, sự hỗ trợ kích cầu của xã, của huyện, của tỉnh, sự đồng hành của các doanh nghiệp, sự chung tay góp sức của con em xa quê, đặc biệt là huy động nội lực trong dân, các tuyến đường giao thông liên thôn, đường xóm đã được bê tông hóa đạt 80%; đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 85%; hệ thống thủy lợi do thôn quản lý đã kiên cố hóa; có nhà văn hóa theo quy chuẩn, có trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, hội họp ở khu dân cư. Công tác giáo dục đã được quan tâm, thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong giáo dục, đầu tư sửa, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học; phong trào xã hội hoá giáo dục, công tác khuyến học, khuyến

tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng đi vào chiều sâu... Chi bộ Đảng thôn Km14+17 được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, không có cán bộ, đảng viên vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ. Thôn đã triển khai cho tập thể và cá nhân thực hiện hiệu quả các mô hình như: phong trào thi đua XDNTM; mô hình điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên thực hiện tốt việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép; mô hình điển hình tiên tiến cá nhân người lao động trong các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, hội viên, đoàn viên, các tổ chức chính trị xã hội...

Với những thành tích đạt được, thôn Km14+17 xã Trạm Tấu đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen xuất sắc trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và được Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu tặng Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023...

THIÊN CẨM

Chi hội trưởng nông dân gương mẫu

14 năm làm trưởng thôn, những năm gần đây, anh Trần Văn Phùng được giao thêm nhiệm vụ Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, gương mẫu trong các phong trào thi đua cũng như hoạt động của Hội Nông dân xã, anh Phùng luôn nỗ lực và là một trong những nông dân tiêu biểu của địa phương.

Xuất thân từ gia đình thuần nông, anh Trần Văn Phùng hiểu được sự vất vả, khó khăn của người nông dân trong việc chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế. Trên diện tích đất sản xuất gần 10 ha của gia đình, những năm qua, anh Phùng triển khai mô hình trồng cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả. Mô hình này đang mang về cho gia đình anh nguồn thu hơn 450 triệu đồng. Anh Phùng chia sẻ: "Hiện gia đình đã quy hoạch trên 2,5ha trồng cam với trên 1.000 cây đang cho thu hoạch hàng năm. Bên cạnh đó, gia đình triển khai trồng hơn 5ha rừng nguyên liệu, hiện đã

được khai thác luân phiên, hàng năm đều tiếp tục trồng mới, đảm bảo diện tích rừng và được khai thác theo quy trình từng lô, tạo nguồn thu đạt trên 100 triệu đồng mỗi năm...". Cùng với đó, anh Phùng tích cực học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, quy hoạch xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả cao. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh cũng tạo việc làm thời vụ cho 5 lao động địa phương.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Trần Văn Phùng còn là một trưởng thôn, chi hội trưởng nông dân gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Anh luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân địa phương xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Kết quả, năm 2023, nhân dân thôn Kè đã đóng góp xây dựng 1,7km đường bê tông, với tổng số tiền nhân dân đóng góp là 510 triệu đồng và hơn 150 ngày công. Đồng thời đã duy trì việc tu sửa, nạo vét mương nội đồng, vệ sinh đường làng, ngõ xóm 1 lần/

tháng; đảm bảo duy trì 1,5 km đường điện mô hình "Thấp sáng đường quê", 2,5 km đường thôn xanh, sạch, đẹp và 1km đường hoa, cây cảnh. Nhân dân thôn Kè cũng thực hiện tốt mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn; đã có hơn 90% hộ hội viên nông dân có 3 dụng cụ để phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Năm 2023 vừa qua, thôn có 20 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 3 hộ hội viên thoát nghèo và thoát cận nghèo; không có người sinh con thứ 3; số hộ gia đình văn hóa đạt trên 90%... Hơn 10 năm làm trưởng thôn, 5 năm làm chi hội trưởng nông dân, anh Trần Văn Phùng là nhân tố tích cực, cầu nối quan trọng giữa đảng ủy, chính quyền xã với người dân trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động bà con tin tưởng và làm theo. Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ, trao đổi, hướng dẫn nhiều hội viên nông dân về kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong chăn nuôi, trồng trọt, gương mẫu trong mọi hoạt động của Chi hội; thường xuyên phối hợp



Vợ chồng anh Trần Văn Phùng rất mát tay chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các chuyên đề có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn cho hội viên nông dân; tuyên truyền các chương trình, dự án, các mô hình sản xuất hiệu quả để nhân rộng góp phần phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Lịch cho biết: "Sự phát triển của thôn Kè hôm nay có phần đóng góp không nhỏ của anh Trần Văn Phùng. Đặc biệt, anh Phùng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia XDNTM

nâng cao. Riêng trong năm 2023, thôn Kè đã huy động nhân dân đóng góp trên 1,4 tỷ đồng, đổ bê tông hơn 4,5 km các tuyến đường trong thôn. Đến nay, 100% đường giao thông thôn Kè đã được cứng hóa. Bằng sự tận tâm và nhiệt huyết với công việc, nhiều năm liên tục, anh Trần Văn Phùng đã được các cấp, các ngành khen thưởng là đảng viên, trưởng thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh xứng đáng là tấm gương điển hình trong phong trào XDNTM cũng như trong học tập và làm theo gương Bác ở địa phương..."

VŨ ĐỒNG